

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHOÁI CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1216*/UBND-CA

Khoái Châu, ngày 26 tháng 12 năm 2022

V/v tăng cường công tác phòng
cháy, chữa cháy đối với nhà ở kết
hợp sản xuất, kinh doanh

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Khoái Châu xảy ra nhiều vụ cháy nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gây tâm lý lo ngại trong nhân dân. Theo thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Khoái Châu từ đầu năm đến nay xảy ra 05 vụ cháy: Trong đó 01 vụ cháy nhà ở của hộ gia đình làm 02 người chết. Nguyên nhân vụ cháy chủ yếu là do một bộ phận người đứng đầu ở các địa phương và người dân nhận thức về công tác phòng cháy, chữa cháy chưa cao, buông lỏng trong công tác quản lý; chưa quan tâm tổ chức phổ biến, tuyên truyền về công tác PCCC; thiếu kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn; có nhiều sơ hở trong việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất nguy hiểm về cháy, nổ như: xăng, dầu, gas, điện, thắp hương ở nơi sản xuất, kinh doanh...

Để chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn PCCC, ngăn chặn các nguy cơ xảy ra cháy, nổ đối với nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, hộ sản xuất trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai ngay một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 02-KL-TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, năng lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC, huy động sự vào cuộc của các cấp uy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong dịp Tết Nguyên đán 2023; Kế hoạch số 1018/KH-CAT(PV01) ngày 28/10/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Công văn số 1247/PC07 ngày 22/11/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh. Chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc kiểm tra,

đôn đốc, tuyên truyền, đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC đối với khu dân cư và nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, hộ sản xuất.

2. Công an huyện phối hợp với Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện cùng Đài phát thanh của 25 xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng, xây dựng tin bài tuyên truyền về công tác PCCC đối với các hộ gia đình, khu dân cư, các hộ sản xuất, kinh doanh; cảnh báo các nguy cơ và tác hại do cháy gây ra: những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC dẫn đến cháy, nổ; các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC và thoát nạn, cứu người trong điều kiện có cháy xảy ra. Từ đó, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ và người dân về PCCC góp phần ngăn chặn tình hình cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

3. Công an huyện, các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, phổ biến, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra, các biện pháp quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất cháy đến các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình và cá nhân trên đài truyền thanh huyện và 25 xã, thị trấn; ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC để nâng cao nhận thức và kiến thức PCCC cho các gia đình, hộ kinh doanh. Cùng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội PCCC dân phòng 25 xã, thị trấn. Thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC; đồng thời trang bị các phương tiện, thiết bị cần thiết để đội ngũ này có đủ năng lực xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ ngay từ khi mới phát hiện.

4. Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn:

- Rà soát, nắm chắc số hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, công tác kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu người đứng đầu các cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ có nhiều hàng hóa, vật tư, nguyên liệu là chất cháy, chất dễ cháy; xử lý nghiêm đối với các cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở có vi phạm nghiêm trọng trong công tác PCCC. Đồng thời, xây dựng nội dung tuyên truyền gửi Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh và Đài phát thanh các xã, thị trấn hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở, nhà kết hợp sản xuất kinh doanh trong các khu dân cư.

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn quy hoạch xây dựng các khu chợ, khu dân cư... phải đủ các điều kiện về PCCC (*giao thông, nguồn nước, khoảng cách an toàn, các giải pháp an toàn về PCCC và thoát nạn*); rà soát, xây dựng phương án di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật nếu để xảy ra cháy, nổ do yếu tố chủ quan gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi đơn vị, địa phương mình quản lý.

Yêu cầu các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện Khoái Châu tại Công văn này. Giao Công an huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCTUBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Hải Nam